

Báo Tuyên Quang kỷ niệm 60 năm xuất bản số báo đầu tiên

15:24 23/02/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 22/2, Báo Tuyên Quang long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm xuất bản số báo đầu tiên (3/2/1965 - 3/2/2025). Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dự và phát biểu tại buổi lễ.



Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu

Ngày 3/2/1965, Báo Tuyên Quang - Cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tuyên Quang xuất bản số đầu tiên. Trong chặng đường hơn nửa thế kỷ qua, Báo Tuyên Quang đã nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, xây dựng tờ báo ngày càng phát triển; thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước qua các thời kỳ. Từ một tờ báo in đen trắng, 4 trang, khổ nhỏ, chỉ xuất bản mỗi tuần/kỳ ngày đầu mới thành lập, đến nay Báo Tuyên

Quang đã trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện, đa nền tảng, tổ chức và vận hành tòa soạn hội tụ với nhiều sản phẩm báo chí: báo in có 3 ấn phẩm (báo in thường kỳ; Báo Tuyên Quang Cuối tuần; Tin ảnh Tuyên Quang vùng cao); báo Tuyên Quang điện tử; báo Tuyên Quang điện tử phiên bản tiếng Anh... Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, báo lần lượt ra mắt các nền tảng mạng xã hội gồm: 5 trang Facebook, 1 kênh YouTube, 1 kênh Tiktok, 1 kênh Zalo, 1 kênh Instagram, 1 kênh Podcasts. Trong đó, trang fanpage báo Tuyên Quang online và kênh Tiktok của báo đã được cấp tích xanh và nằm trong Top 10 các kênh mạng xã hội có số người theo dõi cao nhất trong các cơ quan báo Đảng địa phương.

Báo Tuyên Quang đã thực hiện được hơn 180 cuộc truyền hình trực tiếp, hơn 200 cuộc livestream trên nền tảng mạng xã hội. Trong 5 năm liên tục (2019 - 2023), Báo Tuyên Quang đoạt Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng (3 giải B, 1 giải C và 1 giải Khuyến khích); 2 năm liên tiếp (2022 và 2023) đoạt Giải báo chí Quốc gia (1 giải Khuyến khích, 1 giải C); giải B Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cùng nhiều giải thưởng của các bộ, ngành Trung ương và tỉnh... Với những thành tích xuất sắc trong 60 năm xây dựng và phát triển, Báo Tuyên Quang đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2004), hạng Nhì (năm 2009) và hạng Nhất (năm 2014).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, đóng góp quan trọng của Báo Tuyên Quang trong thời gian qua, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của hệ thống báo Đảng cả nước. Trong 60 năm qua, với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đổi mới, sáng tạo không ngừng nghỉ, báo đã khẳng định được vị thế quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương và công chúng.

Trước những cơ hội và thách thức, Báo Tuyên Quang cần nhanh chóng đổi mới để tiếp tục khẳng định được vị thế của mình; trong đó quan tâm nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, thi đua cùng báo chí cả nước nỗ lực, tích cực chuyển đổi số để bắt kịp xu hướng phát triển của báo chí và đẩy mạnh sản xuất tác phẩm, loại hình báo chí theo hướng đa phương tiện. Đồng thời, Báo Tuyên Quang tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng các ấn phẩm, tăng cường ứng dụng những cách thức làm báo hiện đại, công nghệ làm báo mới, thông tin hấp dẫn, đúng định hướng, chủ động tìm đến bạn đọc, nhất là thông tin chuyên sâu, xứng đáng là ngọn cờ chính trị, tư tưởng của

Đảng. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh.



Báo Tuyên Quang vinh dự được nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang chúc mừng, biểu dương, ghi nhận những đóng góp của báo đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng tỉnh Tuyên Quang, thủ đô Khu giải phóng - thủ đô Kháng chiến. Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hà Thị Nga đề nghị, Báo Tuyên Quang phải luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích; bám sát các nhiệm vụ chính trị, những vấn đề lớn, có tính thời sự của Đảng, đất nước và của tỉnh để tuyên truyền toàn diện, có chiều sâu, nhất là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin không đúng sự thật, thông tin không có lợi cho sự phát triển của đất nước và tỉnh. Cùng đó, nhạy bén, kịp thời trong công tác định hướng thông tin để tạo sự lan tỏa, đồng thuận sâu rộng của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ phát triển tỉnh.

Báo cần chủ động nắm bắt tình hình ở cơ sở, phát hiện vấn đề từ thực tiễn để có nhiều bài viết mang đậm hơi thở cuộc sống, kịp thời cổ vũ những mô hình tốt, cách làm hay, gương điển hình

người tốt, việc tốt, đi đôi với phản ánh, phê phán các hiện tượng tiêu cực, những mặt chưa tốt trong đời sống xã hội. Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và người làm báo, xứng tầm với nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn giỏi, đảm bảo tính kế thừa và phát triển liên tục.

Nhân dịp này, Báo Tuyên Quang vinh dự được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023.

Minh Phương

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/bao-tuyen-quang-ky-niem-60-nam-xuat-ban-so-bao-dau-tien>